

BUỔI TỰ TRƯỜNG KHÔNG THỂ QUÊN CỦA CẬU HỌC TRÒ LỚP 1

Hôm nay 06/4/2022, hơn 1 triệu học sinh tiểu học và lớp 6 ở Hà Nội được quay lại trường học tập, trong số đó có cậu con trai nhỏ Đăng Vinh của tôi! Dù đã bước sang tuần học thứ 29 nhưng hôm nay mới là ngày học sinh lớp 1 được đến trường sau 7 tháng học trực tuyến. Những trải nghiệm tuyệt vời xen lẫn cảm xúc đong đầy không chỉ riêng cô trò mà cả các bậc phụ huynh trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng cảm nhận được trong buổi sáng đặc biệt này.



Cậu học trò lớp 1 – Đăng Vinh của tôi

Chưa bao giờ trường học Hà Nội đóng cửa dài đến thế. Có nhiều câu chuyện, dư âm suốt quãng thời gian các con học trực tuyến tại nhà. Nhưng đó sẽ là kỷ niệm đáng nhớ của các con học sinh, của nhiều bậc làm cha mẹ và đặc biệt trong một ngày nhiều cảm xúc như hôm nay.

Với các anh chị lớp 2, 3, 4, 5 và lớp 6 được trở lại trường gặp bạn, gặp cô đã háo hức vui vẻ, thì các con học sinh lớp 1 cảm xúc lần đầu có chút khác lạ.

Bởi đây là lần đầu tiên các con được cấp sách đến trường. Niềm vui, sự e dè và ngỡ ngàng được thể hiện qua từng nét mặt, dáng đi...

Sáng hôm nay, bạn Đăng Vinh đã dậy từ rất sớm chuẩn bị sẵn sàng quần áo, cặp sách tới trường. Đều con đến trường, tôi cảm nhận được sự háo hức của con, nụ cười mong chờ từng giờ, từng phút được gặp thầy cô và bạn bè với bao điều mới mẻ đang chờ đón.

Cổng trường và khuôn viên nhà trường sạch sẽ, dải phân luồng học sinh các khối lớp, máy đo thân nhiệt và sát khuẩn tự động được đặt ngay ngắn sẵn sàng chào đón sự trở lại của các bạn học sinh Trường tiểu học Đô thị Việt Hưng.



Các con học sinh xếp hàng sát khuẩn và đo thân nhiệt



Cô giáo Cẩm Anh chào đón các con học sinh lớp 1A3

Các cô giáo đã đến từ rất sớm chờ đón các con. Từ đầu năm học, cô trò chỉ được giao lưu qua màn hình máy tính. Các cô chắc hẳn rất mong đợi được nhìn thấy khuôn mặt từng bạn học sinh thân yêu của cô. Và giờ phút đó đã đến, cô Cẩm Anh – giáo viên chủ nhiệm lớp 1A3 dang rộng vòng tay với nụ cười thân thiện và cái ôm ấm áp chào đón Đăng Vinh và các bạn nhỏ lớp 1A3 thân thương.



Cô hướng dẫn các con sát khuẩn tay trước khi vào lớp



Đặng Vinh và các bạn lớp 1A3 được cô giáo chủ nhiệm chào đón

Nhiều bạn học sinh lớp 1 bịn rịn chia tay bố mẹ. Thầy cô đón các con từ cổng trường, hướng dẫn các con xếp hàng đảm bảo giãn cách để chờ đo thân nhiệt và sát khuẩn tay.

Buổi học đầu tiên của nhiều học sinh lớp 1 diễn ra nhẹ nhàng theo quan điểm để trẻ làm quen với cô giáo, bạn bè và trường lớp. Các con được các cô giáo ân cần hướng dẫn những kỹ năng cơ bản, quan trọng và cần thiết. Cô sẽ hướng dẫn các con cách đi vệ sinh, rửa tay đúng cách, được cô dẫn tới tham quan các phòng học chức năng và khu hoạt động trải nghiệm của nhà trường để làm quen. Những bài học nối tiếp của tuần 29 được thực hiện, các bạn nhỏ sẽ rất háo hức với những tiết học đầu tiên tại trường.



Cô Cẩm Anh chụp ảnh cùng tập thể lớp 1A3

Hôm nay hơn cả một buổi tựu trường vì ngoài không khí vui vẻ, phấn khởi còn pha chút hồi hộp của cô, trò và các bậc phụ huynh như tôi. Ngày đầu của con, tôi cũng như bao bố mẹ khác đều hồi hộp, lo âu, mừng rỡ ra đủ thứ. Đứng sau cánh cổng trường, quan sát con bước chân vào lớp tôi chột mím cười. “Chàng trai nhỏ” của tôi đã lớn và tôi tin rằng với sự tận tình, dịu dàng của cô giáo, con sẽ học tập chăm chỉ, tiến bộ và có những kỉ niệm không thể quên dưới mái trường Tiểu học này.

Một số hình ảnh Đăng Vinh và các bạn học sinh lớp 1A3 buổi đầu đến trường











Tác giả: PHHS Nguyễn Đăng Vinh – Lớp 1A3